

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 4 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ไอเอส-อีโบล่า</p> <p>วงเปลี่ยนผ่านศักราชจาก 2558 ถึง 2559 มีสถานการณ์ใหญ่ของโลกอยู่อย่างน้อย 2 เรื่อง ในเรื่องสงคราม กองทัพอิรักบุก ปลดปล่อยเมืองรามาดิ เมืองเอกของจังหวัดอันบาร์ จากการยึดครองของกองกำลังรัฐอิสลาม หรือไอเอส ได้สำเร็จ หลังจากถูกยึดไปตั้งแต่เดือนพ.ค.ส่วนเรื่องโรคร้าย องค์การอนามัยโรค (ฮู) ประกาศให้ประเทศกินี ปลอดภัยจากโรคไวรัสอีโบล่า หลังไม่พบผู้ป่วยใหม่ในช่วง 42 วันที่ผ่านมา</p> <p>แม้จะเป็นกรณีที่ไม่เกี่ยวกับโดยสิ้นเชิง แต่จุดร่วมที่เหมือนกันของสองเรื่องนี้คือ การยึดเยื้อที่กินระยะเวลานาน และสร้างความทุกข์ทรมานแก่มนุษย์ อีโบลามีจุดเริ่มต้นเล็กๆ เป็นเพียงเชื้อโรคกลายพันธุ์ ส่วนกลุ่มคนสายสุดโต่งมีจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ค่อยขยายวงกว้างออกไป โดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสำคัญ กว่าประชาคมโลกจะรู้ตัวภัยทั้งสองด้านก็แพร่ระบาดจนยากจะรับมือ เชื้ออีโบลาค่าชีวิตผู้ป่วยกว่า 11,300 รายใน 10 ประเทศทั่วโลกตั้งแต่ปลายปี 2556 โดยมี 3 ประเทศที่ติดเชื้อมาก ได้แก่ เซียร์ราลีโอน กินี และไลบีเรีย ตอนนีเหลือเพียงไลบีเรียประเทศเดียวที่ยังไม่ปลอดภัย</p> <p>เชื้อ หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อมาใหม่เมื่อเดือนพ.ย.2558</p> <p>ส่วนไอเอสซึ่งเริ่มต้นจากอิรัก และซีเรีย แค่นี้ก็ว่าๆ ขยายไปเกือบทุกทวีปทั่วโลก รวมถึงเอเชีย และออสเตรเลีย นำมาซึ่งปัญหาไร้จุดจบ โดยเฉพาะวิกฤตผู้ลี้ภัยที่ หลั่งไหลเข้าสู่ยุโรปนับล้านคน แม้กองทัพนานาชาติภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกา จะทุ่มงบประมาณ และกำลังทหารระดมต่อสู้กับไอเอส แต่ผลลัพธ์กลับมีประปราย</p>	-	-
นานาชาติ	<p>"วงแตก" หนุ่มตายแล้วฟื้น เพื่อนผวาวิ่งหนีกันกระเจิง</p> <p>หนุ่มรัสเซียซึ่งไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อเสียชีวิตจากการดื่มสุรา “วอดก้า” เกินขนาดขณะสังสรรค์ช่วงปีใหม่กับเพื่อนที่เมืองคาซานสกี พื้นที่ชายฝั่งทางตะวันออกห่างไกลของประเทศ ทั้งนี้คนในวงเหล้าเรียกรถพยาบาลมาช่วยชีวิตเขา แต่เมื่อแพทย์มาถึงก็ตรวจพบว่าหนุ่มรายนี้สิ้นใจไปแล้ว จึงนำศพมาเก็บไว้ที่ห้องดับจิตซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง คินดิงกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตพร้อมกันมากมาย ทำให้ห้องดับจิตเต็มไปด้วยศพ เจ้าหน้าที่จึงต้องวางศพไว้ทั้งในช่องแช่ และบนพื้นห้อง โดยหนุ่มรายดังกล่าวเกิดพื้นคินชีพขึ้นมา กลางคืนก็พบว่าตนอยู่ในห้องทั้งหนาว และเย็น ประกอบกับร่างที่นอนอยู่ด้านข้างก็เย็นเหมือนศพ จึงได้ทุบประตูห้องร้องขอความช่วยเหลือจนแพทย์ได้ยิน และช่วยเขาออกมา เจ้าหน้าที่ได้เรียกดารวจมาสอบปากคำเขาสักพักจึงปล่อยกลับบ้าน เขาจึงเดินทางกลับไปยังสถานที่จัดงานเลี้ยงเดิมก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตเพื่อร่วมวงกับเพื่อน ๆ ต่อ เมื่อมาถึงงานซึ่งถูกแปรสภาพให้กลายเป็นงานร่วมรำลึกถึงการเสียชีวิตของเขา ผู้ที่เดินออกมาเปิดประตูถึงกับผงะตกใจสุดขีดจนหมดสติ เนื่องจากคิดว่า วิญญาณผู้ตายกลับมาหลอกหลอนพวกตน รวมทั้งคนในงานเลี้ยงเองก็แตกตื่นพากันเตรียมจะวิ่งหนี กระทั่งหนุ่มรายนี้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้ทุกคนเข้าใจ ทำให้งานร่วมรำลึกกลายเป็นงานต้อนรับการฟื้นคืนชีพใหม่อีกครั้ง.“</p>	-	-
ประเทศ	<p>ชื่นชมแบบอย่างสังคมที่ดี</p> <p>ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ส่งจดหมายเปิดผนึก แสดงความขอบคุณและชื่นชม คุณศรีภิญญา เชื้อรบ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่ได้เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีอาการช็อกหมดสติ จนปลอดภัย เป็นแบบอย่างสังคมที่ดี โดยมี นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้มอบแทน ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 4 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>รณว.สธ.ขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่เสียสละทำงานดูแลสุขภาพประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่</p> <p>ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกวิชาชีพ รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศ ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนคนไทยตลอดวันหยุดต่อเนื่องในครั้งนี้ ซึ่งมีปริมาณผู้ป่วยเจ็บเข้ารับบริการเพิ่มมากกว่าปกติ จำนวนกว่า 2 หมื่นคนทั่วประเทศ ไม่นับรวมถึงผู้ป่วยฉุกเฉินอื่นๆ โดยในปีใหม่นี้ มีเรื่องราวดีๆ ในการดูแลสุขภาพประชาชนเกิดขึ้นมากมายในรอบรั้วของกระทรวงสาธารณสุขจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ เช่นกรณี คุณศรีภิญญา เข็อรบ อายุ 39 ปี พยาบาลวิชาชีพ ประจำหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทชาย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ที่พบผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินชาวต่างชาติ หมดสติ ชักเกร็ง ตัวเริ่มเขียว ระหว่างการเดินทางไปห้องที่เกี่ยวกับครอบครัวในวันหยุด ในพื้นที่ อ.บ้านนาสาร และได้ช่วยฟื้นคืนชีพด้วยการปั๊มหัวใจ พร้อมเรียกรถกู้ชีพส่งผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆที่เกิดขึ้น ขอชื่นชมในการทำหน้าที่ ด้วยจิตบริการ ที่พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยให้รอดพ้นจากการเสียชีวิต แม้จะไม่ใช่ว่าในเวลาและสถานที่ที่ต้องทำงาน นับเป็นตัวแทนของวิชาชีพ ของกระทรวงสาธารณสุข และของประเทศไทย ที่ช่วยกันดูแลผู้ที่เดินทางเข้ามานักท่องเที่ยวในประเทศไทยให้ปลอดภัยเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นและทราบข่าว โดยวันนี้ได้ส่งจดหมายแสดงความชื่นชมและขอบคุณไปยังพยาบาลท่านนี้</p>	-	-
ประเทศ	<p>"ผักซี" ผักพิฆาตคอธรรม</p> <p>ดร.กมล ไชยสิทธิ์ นักกำหนดอาหารวิชาชีพและนักโภชนาการ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ไวท์ลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พูดถึงคุณค่าของผักซีในเชิงสมุนไพรว่า นอกจากผักซีจะอุดมไปด้วยวิตามินซี วิตามินเค และโปรตีนแล้ว ยังมีสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพ สามารถลดคอเลสเตอรอลที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย (LDL) และส่งเสริมการผลิตคอเลสเตอรอลที่ดีต่อร่างกาย (HDL) ในเส้นเลือด ส่งเสริมระบบการย่อยอาหาร ที่นำที้งกว่านั้นคือ ผักซีให้ฤทธิ์สำคัญในการขับโลหะหนักโดยเฉพาะปรอทออกจากเนื้อเยื่อต่างๆ จึงถือว่าผักซีเป็นผักแหล่งช่วยขับสารพิษพวกปรอท</p>	-	-
ประเทศ	<p>ถกยาว!!รณว.สธ.ตั้งคณะกก.ร่วม หาทางออกตีความใช้บังคับตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สปสช. และกระทรวงสาธารณสุข ตั้งคณะกรรมการร่วมหลายฝ่าย เพื่อหาทางออกการตีความการใช้งบประมาณตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามแนวทางเดิมก่อน คณะทำงานจะออกระเบียบในแนวทางที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานเข้าพิจารณาในที่ประชุมครั้งต่อไป โดยให้เวลาคณะทำงาน 1 เดือน</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 4 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>กฤษฎีกาตีความสปสข.ใช้เงินมิตวัตฤประสงค์-ชดกฏหมาย 4 ประเด็น จ่ายช่วยเหลือผู้ให้บริการ-ค่าใช้จ่ายประจำ-ใช้พัฒนาบุคลากร-ให้เงินบุคลากรล้างไตผ่านช่องท้องไม่ได้</p> <p>เมื่อวันที่ 4 มกราคม ในการประชุม บอร์ดสปสข. มีการนำเสนอผลการตีความการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคณะกรรมการกฤษฎีกาใน 5 ประเด็นตามที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)ขอให้มีการตีความตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายหลังจากที่มีความเห็นแตกต่างกันระหว่างบอร์ดสปสข.กับคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.) ผลการตีความ ระบุว่า มีการจัดสรรเงินมิตวัตฤประสงค์จัดต่อกฎหมายคือพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545 ใน 4 ประเด็น คือ 1.การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข 2.หน่วยบริการนำเงินเหมาจ่ายรายหัวไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจำ อาทิ ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าตอบแทนบุคลากร เป็นต้น 3. สปสข.สาขาจังหวัด ใช้จ่ายเงินกองทุนงบบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยบริการและ4.สปสข.จ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับการล้างไตผ่านช่องท้อง ส่วนอีก 1 ประเด็น เรื่องการจ่ายเงินกองทุนฯให้องค์กร มูลนิธิ หน่วยงาน และภาคประชาชนที่ไม่ใช่หน่วยบริการไม่ขัดต่อกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่คณะกรรมการกฤษฎีกา ระบุว่า การที่รพ.นำเงินค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัวไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจำในกิจการอื่นๆ เช่น จ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนตามภาระงาน ซึ่งทำไม่ได้นั้น แต่เพื่อไม่ให้ขัดต่อการทำงานของรพ.ตนได้มอบหมายให้ นพ.เสรี ตูจินดา ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ เป็นประธานคณะกรรมการหาทางช่วยเหลือเรื่องดังกล่าว โดยให้ไปดูในเรื่องมาตรา 3(12) ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามที่คณะกรรมการกำหนด คาดว่าภายใน 1 เดือน จะหาแนวทางพร้อมช่วยเหลือได้ทันที ซึ่งอาจออกเป็นระเบียบช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามระหว่างรอการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ ให้ใช้จ่ายงบตามเดิมไปก่อน ยังไม่ต้องหยุดให้เงินตามคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ เพราะจะส่งผลกระทบต่อบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดได้ หากมีอะไร ตนในฐานะประธานบอร์ดฯ ขอรับผิดชอบเอง ส่วนกรรมการในบอร์ดก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพราะต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก นอกจากบอร์ดมีมติให้มีการอุทธรณ์ข้อตีความของคณะกรรมการกฤษฎีกาและมอบหมายให้คณะกรรมการฯคุณพ.เสรีพิจารณาแนวทางแก้ไขในประเด็นอื่นที่กฤษฎีกาตีความว่ามิตวัตฤประสงค์ชดกฏหมายด้วย</p>	-	-
ประเทศ	<p>สปสข.เปิดงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน</p> <p>นพ.ชูชัย ศรชำนิ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสข. กล่าวว่า สปสข.ตั้งงบจิตเวชแยกจากงบเหมาจ่ายรายหัวใน ปีงบประมาณ 59 จำนวน 49 ล้านบาท เน้นดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 8,300 คน ให้ได้รับการดูแลต่อเนื่อง ตามมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต โดยใช้กลไกชุมชนร่วมกับ รพ.สต. ทั้งรับยาต่อเนื่อง ติดตามกรณีขาดยา ดูแล สุขภาพจิต ประเมินผู้ป่วย ความรุนแรงของอาการ และปรับทัศนคติในชุมชน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้ป่วยได้อย่าง ปกติ</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 4 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	อุบัติเหตุปีใหม่ 6 วัน สังเวช 340 ศพ จยย.ชนกันมากที่สุด จากความเมา เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 59 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 6 วัน ตั้งแต่ 29 ธ.ค. 58 - 3 ม.ค. 59 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,092 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 340 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,216 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือตายเป็นศูนย์ มี 5 จังหวัด ได้แก่ ตรัง แพร่ ระนอง สิงห์บุรี และสุโขทัย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 125 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา 15 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 125 คน ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 19.79 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 16.17 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.26 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 68.73 ถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 40.71 บนถนนใน อบต. หมู่บ้าน ร้อยละ 34.51 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 - 20.00 น. ร้อยละ 33.92 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 51.26	สถานการณ์ จ.พิจิตร (29 ธ.ค.-3 ม.ค.59) พบผู้เสียชีวิต 7 ราย ตายคาที่ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.14 (ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด) เกิดกับรถจักรยานยนต์ทั้งหมด ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 71.42 ตีมีเครื่องตีมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 28.57 พบผู้บาดเจ็บ 237 ราย เกิดบนถนนสายรองร้อยละ 78.90 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือรถจักรยานยนต์ร้อยละ 74.68 ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 82.46 ตีมีเครื่องตีมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 34.46 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน	1.มอบหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 1 เต็มภูมิปัญญา โดยผ่านสื่อ หรือ Social Network 2. มอบ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทบทวน ระยะเวลาที่ Respond Time ในกรณี เกิดเหตุ
ประเทศ	นักโภชนาการเตือนกิน บุฟเฟต์ ไม่ระวังเสี่ยงก่อโรคเอ็นซีดี นายรัฐพล ตั้งสุทธิ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การกินอาหารโดยไม่ระวังเพียงระยะเวลาไม่นานจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ ข้อเท็จจริงคือสำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีปัญหาสุขภาพสามารถรับประทานได้ตามปกติ แต่หากตามใจปากอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นความเคยชิน ผลที่จะเกิดขึ้นอันดับแรกคือภาวะอ้วน ต่อมาก็จะอาจเกิดโรคเอ็นซีดี หรือโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปัจจุบันคนวัยทำงานและวัยเรียนต่างนิยมบริโภคอาหารบุฟเฟต์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ หรืออาหารทะเลต่างๆ ปัญหาคือการกินอาหารบุฟเฟต์มักจะมากับความรู้สึก คู้มค่า กินยิ่งเยอะยิ่งคู้ม ซึ่งไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์ หรืออาหารทะเลมากๆ อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา ไม่ว่าจะเป็นไขมัน คอเลสเตอรอล และถ้าเป็นอาหารที่ปิ้งย่างจนเกรียมก็อาจได้รับสารก่อมะเร็งได้ สิ่งสำคัญของการบริโภคบุฟเฟต์คือ ควรเน้นผักและผลไม้ด้วย อย่ายับยั้งแต่อาหารประเภทเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียว และควบคุมการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่ปรุงรสหวานและเค็มจัด โดยควรบริโภคผักผลไม้วันละ 400 กรัม น้ำตาลต้องไม่เกิน 6 ช้อนชา ไขมันไม่เกิน 6 ช้อนชา และเกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา และที่ขาดไม่ได้คือ ต้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและให้ร่างกายเกิดความสมดุลด้วย	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 4 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	โรคระบาดปี 59 นพ.อานวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในปี 2559 โรคที่ต้องจับตาและเฝ้าระวังมี 5 โรค คือ 1.โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า 2.โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์ส 3.โรคไข้หวัดนก 4.โรคไข้หวัดใหญ่ และ 5.โรคไข้เลือดออก	-	-
ภูมิภาค	สุโขทัยออกตรวจเข้มแหล่งมั่วสุมนเยาวชน นายสุชาติ ทีคะสุข ปลัดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ร่วมกันตรวจสอบสถานบันเทิง พื้นที่แหล่งมั่วสุมน และตั้งด่านป้องกันอุบัติเหตุ ตามนโยบายในการเฝ้าระวังป้องกันเหตุความไม่สงบ และการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยจากการเข้าตรวจสอบสถานบันเทิง 5 แห่งในเขต อ.เมืองสุโขทัย ไม่พบผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าไปใช้บริการ และไม่พบการกระทำผิดอื่นๆ แต่ระหว่างเข้าตรวจพื้นที่แหล่งมั่วสุมนเขตตัวเมืองพบกลุ่มวัยรุ่น 4 รายมีสารเสพติดในปัสสาวะ จึงนัดหมายให้มาพบเพื่อนำตัวส่งศูนย์คัดกรอง และเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาสำหรับการตั้งด่านป้องกันอุบัติเหตุทางถนนบริเวณสี่แยกบางแก้ว อ.เมือง เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมดำเนินคดีผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าปริมาณที่กำหนด จำนวน 5 ราย พร้อมตรวจยึดรถไว้ รวมทั้งตรวจปัสสาวะผู้ต้องสงสัยพบสารเสพติดอีก 7 ราย จึงนัดหมายให้มารายงานตัวเพื่อนำส่งศูนย์คัดกรองต่อไป	-	-
ภูมิภาค	ยกระดับระบบสาธารณสุข สุข กทม.ป็น '4ซูเปอร์คลินิก' นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า กทม.ได้มีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณสุขในศูนย์บริการสาธารณสุข สุข กทม. จำนวน 68 แห่งทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ให้มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น โดยเรียกว่าซูเปอร์คลินิก ถือเป็นศูนย์ที่มีความพร้อม ด้านแพทย์ พยาบาล และอุปกรณ์การรักษา โดยจะมีแพทย์เฉพาะทางประจำศูนย์ เพื่อรักษาโรคเฉพาะใน 4 ด้านคือ โรคเด็ก โรคตา โรคหูคอจมูก และการฝังเข็ม เพื่อลดการส่งต่อผู้ป่วยสู่โรงพยาบาลและลดการแออัดในการรักษาพยาบาล สำหรับในปี 2559 จะนำร่องพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขให้เป็นซูเปอร์คลินิกจำนวน 4 แห่ง ครอบคลุม 4 มุมเมือง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขลาดพร้าว บางแค บึงกุ่ม และคลองเตย และจะวางแนวทางเพิ่มจำนวนซูเปอร์คลินิกให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	-	-
ภูมิภาค	ผู้บาดเจ็บจากการเล่นพลุ นพ.สมชัย อัครสุตสาคร ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา เผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่มีผู้บาดเจ็บจากการเล่น พลุดอกไม้ไฟ ถูกส่งมารักษาตัวทั้งสิ้น 24 ราย แยกเป็นผู้ใหญ่ 19 ราย เด็กและเยาวชน 5 ราย โดยพบส่วนใหญ่จะมี อาการเมาสุรา ขณะเล่นพลุดอกไม้ไฟ โดยในจำนวนนี้มี 6 ราย อาจพิการ เนื่องจากกระดุกนี้ว มีอฆาดและหัก	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 4 มกราคม 2559

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>อสม.อุตรดิตถ์ ทวงเงินค่าตอบแทน อสม.3 เดือนแล้วไม่ออก นายสิทธิชัย เจริญธนะจินดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ ต.ท่าเสา จำนวนหลายรายเข้ามาร้องเรียนพร้อมขอให้ติดตามและทวงถามเงินค่าตอบแทนของ อสม.เดือนละ 600 บาทให้กับ อสม.ทุกราย เนื่องจากเป็นเวลานานกว่า 3 เดือนแล้วคือตั้งแต่เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคมนี้ยังไม่จ่ายให้เลยแม้แต่เดือนเดียว แม้จะเป็นเงินจำนวนไม่มากนักต่อเดือน แต่สำหรับหลายคนก็มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้จ่ายเป็นค่าขนมลูกหลาน ค่ากระแสไฟฟ้า น้ำประปา หรืออื่นๆ</p>	-	<p>มอบหมายยุทธศาสตร์ที่ 3 1. <u>กำกับเจ้าหน้าที่</u>ในสังกัดฯ ให้ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินค่าตอบแทน อสม. ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง<u>โดยเคร่งครัด</u> 2. มอบหมาย คบสอ.ทุกแห่ง ให้กำหนดระบบการตรวจสอบการเบิก-จ่ายเงิน อสม.และทำความเข้าใจกับ อสม.ถ้าในกรณีที่ยังงบประมาณดังกล่าวล่าช้า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีร้องเรียน</p>
จังหวัด	<p>รพ.ว.คมนาคม ตรวจเยี่ยมจุดตรวจทางหลวง 117 จ.พิจิตร สั่งเข้มตรวจความเร็ว-แฮลกอฮอล์</p> <p>นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ ได้เดินทางมาตรวจจุดร่วมบริการประชาชนที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 117 หน้าที่ว่าการอำเภอชริบารมี จังหวัดพิจิตร โดยให้นโยบายว่า ขณะนี้นักท่องเที่ยวและนักเดินทางเริ่มมุ่งหน้ากลับบ้านเข้าทำงานแล้ว จึงทำให้การเดินทางชาล่องเข้าสู่กรุงเทพฯ มีรถมากขึ้น และต่างคนต่างก็เร่งรีบด้วยกันทั้งนั้น จึงเป็นที่มาของอุบัติเหตุ จึงได้สั่งการให้ตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว และจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ เจอให้ยึดรถไว้ แต่ถ้าเป็นรถสาธารณะ หากพบให้จัดการตามมาตรการขั้นสูงสุด โดยมั่นใจว่า อีก 2 วันของช่วงเทศกาลปีใหม่ ทุกคนจะเดินทางกลับบ้าน และกลับที่ทำงานอย่างปลอดภัย</p>	-	-

จัดทำ ทราบ

ขอบพบ ลงบันทึก

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ดำเนินการ

ประสาน

SR-PM


(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

๕ ม.ค. ๖๕๕๙

